

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 30.30 แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 30.25-30.35

\*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.30 อ่อนค่าลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.14 แนวโน้มอ่อนค่าลงตามแรงขายเงินบาท มีโอกาสแข็งค่าน้อยหลังธนาคารกลางเข้าดูแลอย่างเข้มงวด คาดกรอบวันนี้ 30.25-30.35

\*นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.30 อ่อนค่าลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยเงินบาทเคลื่อนไหวอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วในช่วงคืนที่ผ่านมา จากแรงขายเงินบาทของธนาคารและนักเก็งกำไรต่างประเทศ ที่ส่วนใหญ่มองเงินบาทเป็นสกุลเงินที่มีความผันผวนต่ำ แต่มีโอกาสแข็งค่าน้อยหลังธนาคารกลางเข้าดูแลอย่างเข้มงวด

ในระยะสั้น เชื่อว่าตลาดจะค่อยๆ ปรับสมดุลค่าเงิน โดยอาจมีนักเก็งกำไรเข้ามาขายเงินบาทจากภาพตลาดที่ปิดรับความเสี่ยง

อย่างไรก็ดี ระยะถัดไปยังต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในวันศุกร์ ซึ่งถ้ายังอยู่ในระดับสูงเกิน 1.5 แสนตำแหน่ง ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเห็นการอ่อนค่าของเงินบาทต่อเนื่องได้ทั้งสัปดาห์

คาดการณ์เงินบาทวันนี้ที่ระดับ 30.25-30.35 บาท/ดอลลาร์

สำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมา ตลาดการเงินเคลื่อนไหวผันผวนดัชนี S&P500 ปรับตัวลง 0.3% สวนกับ Euro Stoxx 50 ที่ปรับตัวขึ้น 0.2% ขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวลง 0.1% มาที่ระดับ 1.71%

ขณะที่ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นเช้านี้ 4.3% พร้อมกับราคาทองคำที่วิ่งขึ้นทะลุระดับ 1,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังนักลงทุนกังวลอย่างหนักกับประเด็นสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่กลับมาที่มีการโจมตีกันอีกครั้ง

ด้านตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่ได้อ่อนแรงจากความผันผวนที่สูงขึ้น โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนอกภาคการผลิต (ISM Non-Manufacturing PMI) ในเดือนธันวาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งมาที่ระดับ 55.0 จุด จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นมาก และดีกว่าการลดลงของจำนวนขอขายใหม่ ซึ่งภาคบริการและเศรษฐกิจในทวีปอเมริกามีความแข็งแกร่งมาก และไม่ได้น่าเป็นห่วงเหมือนฝั่งอุตสาหกรรม

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.84 วานนี้ 97.00

\*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 820.05 ล้านบาท

\*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 4,267.35 ล้านบาท

\*ชปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 30.140 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้